



ประกาศโรงพยาบาลมะขาม
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และ สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลมะขาม จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังบัญชี รายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรัฐวุฒิ ศรีสิงห์เดช)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ระดับดีเด่น

นางสาวมณฑนา หิรัญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวอสิพร มาสุข	นักโภชนาการปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์ฤดา ศิริธนาอนันชัย	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววรรัดดา ศรีชวนะ	เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ชำนาญการพิเศษ
นางสาวฉวีญา เกียรติเกษม	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอภิรดี เจริญทวี	นักกายภาพบำบัด (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ
นายสิริพัฒน์ เกตุสำเภา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวสุธิตา มณีวรรณ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นายณัฐเบศร์ กิตติเวช	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวอังคณา กินทร์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวธัญญลักษณ์ พานทอง	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นางอัญชลี วรฉัตร	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวณัฐกานต์ อนันต์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวนันทมนต์ สวากัน	นักเทคนิคการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ
นางภัทรา รักษาสนธิ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวสุนิสา สานนท์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวรดา จันทเลิศ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางศิริลักษณ์ กังवाल	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสุปรียา ศรีทอง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวณัฐฐิยาภรณ์ ประเสริฐกลาง	นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
นายตะวัน ชวนศรีไพบูลย์	นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ
นายนาราวินทร์ กุลนรา	นักรังสีการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ
นางสาววรภรณ์ โปธิพัฒน์	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญาน
นางสาวนิภาดา บำรุงใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางณัฐกฤตา ทองดี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวศศิธร เครือดี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวนริศรา ศรีวิริญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางศิริพร บัวขาว	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ

นางจิตภา...

นางจิตภา ชาญโพธิ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวสุภักด์ คงชัยกุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นายวุฒิดิษฐ์ ปิยะอำพรพงศ์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นางจอมขวัญ วัฒนศาสตร์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นายไพรัช กิมศรี	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ
นางสาวธนาภรณ์ กอหญากลาง	นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ
นายพาสีทธิ์ โสภากาจารย์	นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ
นางสาวพัชรพร ลำเนาครุฑ	พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นางลักษณะมณ วัฒนพลาชัยกูร	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางธิดาพร พุ่มผล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางกชพร รติปัญญาพรกุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวพรจันทร์ เกษี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาววิมลมาศ นาครักษ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางกาญจนา สุริยวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ ศรีแก่นจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวช่อทิพย์ วิสุทธิ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวศิริสกุล บุญแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวอัมพร กำลังกิจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนพวรรณ อุดลยพิเชษฐ	ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ชำนาญการพิเศษ
นายวชิรวิทย์ เอื้องโชคชัย	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ
นางสาววานิสสา ถนนอมสัต์ย์	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นางปาลรัตน์ เพ็ญจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวธัญญ์นลิน เรืองเวชติวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางเข็มจิรา รั้วทองชุ่ม	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวมณีพร อยู่เย็น	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางณัฐวรรณ สร้อยพิมาย	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวพรนภา สันรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวอรรณพร ตปะนียะกุล	ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ชำนาญการ
นางสาวธัญวรรณ พิศุทธิ์อาภรณ์	ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ชำนาญการ
นางสาวจิราวรรณ แซ่เอี้ยว	ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ชำนาญการ
นางสาวเบญจวรรณ อัมพรพัฒน์	ทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ชำนาญการ
นางสาวศิริพร ปลายเนิน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณททัย...

นางสาวณททัย พัฒนพานิช	เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวชาลินี ท่อม่วง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางปิติมา อิมฝ่อง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาววรรดา ชุนสนิท	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางมัตติน บัญพยุง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นายเพชร พัฒนพานิช	เภสัชกรปฏิบัติการ
นางสาวรังสิมา เปี้ยแก้ว	เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ชำนาญการ
นางสาวเพชรรา เพ็ชรรมณี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางชม้อย จิตต์สงวน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวศศพร จันทสุทธิกุล	นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) ชำนาญการ
นางสาวชนนันท์ ชูชีพชื่นกมล	นายแพทย์ปฏิบัติการ

ระดับดีมาก

นางเบญญพร เอมสรรพค์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางมาลี ไพโรจน์อมรยุทธ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวจินต์จุฑา แสงกะหนีก	เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ชำนาญการ
นางสาวนันท์นภัส ใจงาม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นายกิตติพงษ์ ตั้งมั่น	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางสาวสุกนิจ ชันสงฆ์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
นายสุรศักดิ์ อามะจันทร์ตรี	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสาวสุมิตรา เนียมกัน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ วานิชสันต์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ชำนาญการ